



Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khảng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Thái Bình điểm lại các dấu mốc quan trọng của Đảng.

### ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA ĐẢNG Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 14 - 20/12/1976. Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 - 20/12/1976. 1.008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên trong cả nước dự Đại hội.

Đại hội lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các văn kiện của Đại hội đã đánh giá, thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Đại hội xác định đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta là: Nắm vững chuyển chính về sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó, cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980), trong đó nhấn mạnh: Phát triển và cải tạo kinh tế; phát triển khoa học - kỹ thuật; đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa mới; tăng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của các đoàn thể, làm tốt công tác quần chúng; nhiệm vụ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã tổng kết những kinh nghiệm đã tích lũy được trong mấy chục năm qua; xác định nhiệm vụ, phương châm và biện pháp công tác Đảng trong giai đoạn mới, bảo đảm cho Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới.

Đại hội thông qua: Nghị quyết đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam; Bổ sung Điều lệ của Đảng, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)

# Phối hợp hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án ngay từ cơ sở.

viên đạn các loại, 40 kíp nổ, gần 9kg pháo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ, triển khai thực hiện mạnh các biện pháp bảo vệ từ xa; tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, bảo đảm giữ vững ANTT trong mọi tình huống; đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, không để kéo dài.

Cùng với lực lượng công an trong tỉnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh cũng làm tốt công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCD), tổ chức luyện tập các phương án bảo đảm chặt chẽ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến

sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến, nhất là các lực lượng trực SSCĐ phòng không, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và lực lượng cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ A2. Phát huy những kinh nghiệm trong công tác phối hợp, hiệp đồng bảo đảm ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lực lượng vũ trang tiếp tục được chuẩn bị chu đáo, đủ về quân số, vũ khí trang bị đồng bộ, phương tiện cơ động, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, cơ động nhanh, giải quyết tốt các tình huống phức tạp xảy ra.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố duy trì trực SSCĐ 1 trung đội dân quân cơ động; các xã, phường, thị trấn trực 1 tiểu đội dân quân cơ động... Đối với Đại đội Trinh sát 32, Đại đội Thiết giáp 22 duy trì lực lượng trực SSCĐ đúng quy định, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung khu vực trọng điểm, sẵn sàng cơ động xử trí các

tình huống theo kế hoạch A2. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch, tăng cường trình sát, điệp báo theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, trên không, các khu vực, địa bàn trọng điểm để kịp thời báo cáo, đề xuất và xử lý có hiệu quả các tình huống.

Phát huy vai trò là "lá chắn thép" trên khu vực biên giới biển và trên vùng biển của tỉnh, BDBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, để ra chương trình hành động, phương án tác chiến và biện pháp thực hiện phù hợp, sát thực tế địa

bàn. Song song với đó, chỉ đạo thực hiện nền nếp, tác phong, chế độ trực SSCĐ tại các đơn vị cơ sở; tổ chức huấn luyện, diễn tập tuần thực các phương án SSCĐ, chủ động xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thời điểm trước, trong và sau Đại hội, BDBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy,

chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng địa bàn, công tác dân vận cũng như đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên khu vực biên giới biển.

Thượng tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh nhấn mạnh: BDBP tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường trực quân số bảo đảm đúng quy định, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên tuyến tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phát sinh.

Các phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ đã được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, khoa học với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh là góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TẮT ĐẠT - PHẠM HÙNG



Công an tỉnh ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và lực lượng cơ động Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ A2.

## ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được nâng cao; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại

hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác chính trị, tư tưởng đạt kết quả quan trọng, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của Đảng đã phát huy được vai trò trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Khởi các cơ quan tỉnh trong năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị về học tập quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, quyết liệt trong chỉ đạo các cấp ủy cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập trung giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên đang quan tâm. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc quán lý đảng viên theo quy định. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy khởi các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phương thức lãnh đạo, thường xuyên bám sát cơ sở, nhanh chóng kiến toàn đội ngũ cấp ủy cơ sở và cấp ủy khởi còn khuyết thiếu.

## Thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do cháy

Sáng ngày 15/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình có một người tử vong do cháy nhà tại số nhà 28 phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải).

Tại gia đình có nạn nhân tử vong, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc và trao quà động viên gia đình gặp nạn; đồng thời, chỉ đạo địa phương giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Thời điểm này đang là dịp giáp tết Nguyên đán, người tử vong do cháy nhà tại số nhà 28 phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải).

Tại gia đình có nạn nhân tử vong, đồng chí Phó Chủ tịch

các cơ sở có nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực trung tâm, có đông dân cư sinh sống; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 15/1, tại số nhà 28, phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải đã xảy ra vụ cháy khiến một người tử vong là cháu P.T.T.H (sinh năm 2006). Theo Thượng tá Vũ Mạnh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát phòng

cháy, chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khống chế ngọn lửa, không để đám cháy lan sang khu vực các hộ dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người ở tầng 2 nhưng khi tiếp cận được tầng 3 thì cháu P.T.T.H đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tủ lạnh ở tầng 1, sau đó ngọn lửa lan ra hàng hóa và nhanh chóng bốc lên tầng 2, tầng 3.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

ĐẶNG ANH

## Giao ban công tác viên dự luận xã hội quý IV/2020

Chiều ngày 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác viên dự luận xã hội quý IV/2020.

Thời gian qua, công tác viên dự luận xã hội các cấp đã chủ động, tích cực nắm bắt, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh. Một số vấn đề được quan tâm, phản ánh sâu như việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng; thông tin, diễn biến, công tác phòng, chống dịch Covid-19; những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đồng thời dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ số vấn đề được quan tâm, phản ánh sâu như việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

ND-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo... Nhiều cộng tác viên dự luận xã hội đã hoạt động tích cực, thường xuyên báo cáo, phản ánh nội dung chất lượng tốt.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị công tác viên dự luận xã hội tập trung nắm bắt tình hình về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động chào đón xuân Tân Sửu 2021; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020

- 2025, về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị; những vụ việc nảy sinh ở cơ sở, những vấn đề nhạy cảm để tác động, ảnh hưởng tới tâm trạng, tư tưởng của nhân dân. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dự luận xã hội ở các cấp, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, phản ánh tình hình dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị có giải pháp ổn định tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở.

KUÂN PHƯƠNG